



ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๔๒๙๐

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด”
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดตัวชี้วัด (ไฟล์ excel)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัด	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดำเนินการนำเข้าข้อมูล ๓ ช่องทาง ได้แก่

(๑) การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลตามตัวชี้วัด มี ๒ ส่วน คือ ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และข้อมูลสำหรับตรวจประเมินตามตัวชี้วัด (ปีตรวจประเมิน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยใช้รหัสผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ (Officer) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

(๒) การกรอกรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด จัดส่งให้จังหวัดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (nonburioffice@gmail.com) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

(๓) การรายงานผลตัวชี้วัดตามที่ได้บันทึกข้อมูลจากระบบตามข้อ ๑ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการรับรองข้อมูล เพื่อเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ขอเน้นย้ำให้ตรวจสอบการนำบันทึกข้อมูลทั้ง ๓ ช่องทางดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ในทุกรายการ และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่รายงานต่อส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี (www.nonthaburi.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภานุ แยมศรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๕๒